

## Thư Tháng Năm

Đã là tháng 5 rồi. Tháng tư buồn bã đi qua để lại những dấu ấn không vui trong đầu kẻ già nua như tôi. Gần nửa thế kỷ, tháng tư chưa bao giờ vui từ lúc còn ở trong nước cho đến lúc ở xứ người. Ước gì người ta sửa lại lịch mỗi năm đừng có tháng tư! Cứ mỗi lần tháng tư đến, tôi cũng gõ vài câu văn hay làm dăm ba câu thơ để tự nhắc nhở mình cái ngày đau thương ấy. Ngoài ra tôi còn được đọc nhiều bài viết của nhiều tác giả cũng chỉ nói về những nỗi đau thương mất mát của cả một dân tộc kể từ ngày mảnh đất thân yêu hình chữ S hoàn toàn rơi vào tay đám người “không muốn làm người”.

Rồi cũng một tháng tư rất kinh hoàng đến từ một quốc gia nhỏ bé xa xôi bên trời Âu đang nằm dưới gót giày xâm lược của một “cường quốc hung bạo”. Rất nhiều hình ảnh cho thấy lính của ông Putin thăm sát người dân vô tội ở các thành phố, thị trấn, làng mạc khiến tôi liên tưởng đến những chữ oan khiên “Mậu Thân, Song Phú, Cai Lậy, Đại Lộ Kinh Hoàng...!” Chắc không cần phải nhắc lại thế nào là Mậu Thân, thế nào là Song Phú, thế nào là Cai Lậy và thế nào là Đại Lộ Kinh Hoàng...

Rõ ràng là một cuộc chiến tranh với một bên muốn và một bên không muốn. Bên không muốn chỉ muốn sống an bình. Bên muốn thì ồ ạt đưa các loại vũ khí, tên lửa, đại bác, xe tăng, máy bay, tàu chiến xối xả bắn vào các đô thị, làng mạc của bên không muốn. Trường học chúng không tha. Nhà thương chúng không bỏ sót. Giáo đường cũng là mục tiêu hủy diệt... đừng nói chi đến nhà cửa dinh thự đường sá cầu cống chợ búa và các tiện nghi công ích của người dân.

Khi Nga đưa 150 nghìn quân tràn qua biên giới Ukraine để hủy diệt dân xứ này thì ông tổng thống nước này nói là để thực hiện “**chiến dịch quân sự đặc biệt**”. Nghe rất lạ tai! Trong khi cả thế giới vẫn minh đều gọi đây là cuộc xâm lược không hơn không kém. Chưa có sách vở, tự điển, văn bản hay một tổ chức nào định nghĩa 6 chữ “chiến dịch quân sự đặc biệt” của ông tổng thống Nga nhưng đã có định nghĩa rất rõ ràng về hai chữ “xâm lược”. Theo điều 1 nghị quyết 3314 của Liên hiệp quốc năm 1974 thì hai chữ xâm lược được định nghĩa là *“việc sử dụng lực lượng vũ trang hoặc bất kỳ hành động nào trái với hiến chương Liên hiệp quốc của một quốc gia hay liên minh các quốc gia nhằm chống lại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ hay sự độc lập về chính trị của một quốc gia khác”*.

Sáu chữ “chiến dịch quân sự đặc biệt” của ông tổng thống Nga khiến tôi nghĩ đến “chiến dịch quân sự đặc biệt” của quân đội và công an Việt Nam đem hơn 3000 quân có vũ khí và cộng cầu để tấn công vào xã nhỏ bé Đồng Tâm ở Hà Nội vào tháng giêng – 2020 để giết một ông cụ già - cụ Lê Đình Kinh - là một đảng viên cộng sản để chiếm đất của cụ và bà con trong xã. Xét về hình thức lẫn bản chất thì đây mới đúng là “chiến dịch quân sự đặc biệt” vì nó không đem quân đi đánh các nước bên cạnh là: trên đầu có nước Tàu đàn anh, dưới chân có nước vừa là bạn vừa là thù Kampuchia, bên hông là xứ Lào đàn em.

Rõ ràng Nga đã **“chống lại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự độc lập về chính trị...”** của Ukraine. Trong lịch sử cận đại của thế giới đã có một số “chiến dịch quân sự đặc biệt” theo kiểu của ông Putin như năm 1939 Hitler xua quân qua Ba Lan khởi đầu thế chiến thứ III; năm 1950 cộng sản Bắc hàn xua quân qua vĩ tuyến

thứ 38 đánh Nam Hàn, năm 1959 Trung cộng xua quân sang chiếm Tây Tạng, sau hiệp định Genève 1954 nước Việt Nam - dân - chủ cộng - hòa (Bắc Việt) xua quân đánh chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa cho đến tháng tư – 1975. Tháng giêng 1974 Trung cộng đem quân chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa và chiếm đảo Gạc Ma ở Trường Sa tháng 3 - 1988. Việc Tàu cộng xua quân sang đánh vào 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam tháng 2 – 1979 và tháng 7 – 1984 nên gọi là gì cho chính danh đây? Trung cộng gọi là để “dạy cho Việt Cộng một bài học” (chẳng biết bài học gì?). Việt cộng chắc gọi đó là “chiến dịch đặc biệt” khi tuyên bố con số thường dân bị lính Tàu giết là 100 nghìn! Lịch sử thế giới còn ghi rõ việc Nga (lúc đó là Liên Xô) đã mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” trên lãnh thổ Afghanistan 1979, tràn qua quốc gia nhỏ bé Chechnya 1994 và Georgia 2008.

Nhìn lại cục diện chiến tranh hậu bán thế kỷ 20, ngoài những cuộc xâm lược xảy ra tại vùng Trung Đông như Ai cập và một số quốc gia Ả Rập tấn công Israel 1967, Iraq tấn công Kuwait 1990... còn lại đều là những cuộc tấn công xâm lược phát xuất từ những nước thờ búa liềm

Những hình ảnh thấy được tại thị trấn Buchat về vụ thảm sát thường dân của lính Nga có thể nào biện binh cho một “chiến dịch quân sự đặc biệt” của ông Putin? Việc huy động lực lượng và mọi loại vũ khí tối tân để liên tục tấn công vào thành phố Mariupol khiến cho dân chúng nơi này không có lối thoát, thiếu thức ăn, thuốc men và cả điện nước có phải là kết quả của một “chiến dịch quân sự đặc biệt” của ông Putin hay không?

Putin có não trạng “cực kỳ” hiểm ác của thời búa liềm (dĩ nhiên) và đánh giá toàn cảnh thế giới tại căn phòng sang trọng ở Kremlin, những tướng bọ Âu châu hèn yếu là có thật! Định xơi tái Ukraine trong vòng vài ngày và không loại trừ kế hoạch – thừa thắng xông lên - để chiếm lại Ba Lan, Ru Ma Ni, Hung Ga Ri...thì bọ Âu châu yếu hèn sẽ run rẩy và mắt đứng tròn vì sợ đại cường Nga. Sự thật thế nào trong hơn hai tháng qua, nếu xét về mặt chiến lược, theo tôi - Nga đã hoàn toàn thất bại.

Tôi xin chia buồn với ông Putin và nhân tiện cũng chia buồn cùng ông tướng Lê Văn Cương, chuyên nghiên cứu chiến lược cấp “phường xã” của nước đã “tiền hô hậu ủng” cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” trên lãnh thổ Ukraine.

**Phong Châu**

Tháng 5 – 2022



